

สรุปประเด็นถามตอบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Q1 : ที่อยู่ตามที่ระบุในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตรงกับที่อยู่จริงในปัจจุบัน และจังหวัดที่ผู้มีบัตรฯ ได้เดินทางไปทำการประเมิน กรณีนี้ควรยึดข้อมูลใดเป็นหลัก

A1 : ใช้ข้อมูลที่มีบัตรฯ เดินทางไปทำการประเมินเป็นหลัก เนื่องจากข้อมูลรายบุคคลของผู้มีบัตรเป็นข้อมูลที่กระทรวงการคลังดึงมาจากฐานข้อมูลเดิมที่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 ซึ่งผู้มีบัตรฯ อาจมีการย้ายที่อยู่ หากต้องการทราบที่อยู่ให้พิจารณาจากข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันตามฐานข้อมูลก่อน

Q2 : ทำไมรายชื่อเกษตรกรผู้มีบัตรที่กรมส่งให้ กับรายชื่อที่ สป.กษ. ส่งให้พื้นที่ไม่ตรงกัน

A2 : เนื่องจากรายชื่อที่กรมมีเป็นรายชื่อเกษตรกรผู้มีบัตรฯ ที่ยังไม่ผ่านการสัมภาษณ์ตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลจากผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) ซึ่งอาจเป็น

1. เกษตรกรที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพัฒนาตนเองตามมาตรการฯ
 2. เกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาตนเองแต่ไม่ได้เลือกโครงการของ กษ. เป็นลำดับแรก
- ทั้งนี้ ขอให้ใช้รายชื่อที่ สป.กษ. ส่งให้เป็นหลัก

Q3 : กรณีที่นำรายชื่อที่ได้จากกรมมาตรวจสอบในระบบของกระทรวงการคลัง และระบบแสดงผลว่า “ไม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ” ควรดำเนินการอย่างไร

A3 : เนื่องจากรายชื่อที่กรมมีเป็นรายชื่อเกษตรกรผู้มีบัตรฯ ที่ยังไม่ผ่านการสัมภาษณ์จาก AO ซึ่งอาจเป็นเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง ระบบจึงแสดงผลว่า “ไม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ” ทั้งนี้ ในการสำรวจขอให้ยึดรายชื่อที่ สป.กษ. ส่งให้เป็นหลัก

Q4 : หากเกษตรกรผู้มีบัตรฯ ซึ่งมีรายชื่อตามที่ สป.กษ. ส่งให้พื้นที่ ต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรของกรมประมง แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมประมง เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่

A4 : ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของกรมประมงได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการตามที่กรมประมงกำหนด ทั้งนี้ อาจแนะนำให้เกษตรกรรายดังกล่าวเลือกอบรมในหลักสูตรอื่นภายใต้เมนู IO1 หากเกษตรกรยืนยันจะเลือกอบรมในหลักสูตรของกรมประมงก็ขอให้แจ้งตามความประสงค์ของเกษตรกรเป็นหลัก

Q5 : เป้าหมายและรายชื่อเกษตรกรชำระระหว่างแผนงานคนไทยไม่ทิ้งกัน กับชุมชนอยู่ดีมีสุข ได้หรือไม่

A5 : การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นเกษตรกรหรือบุคคลเป้าหมายเดียวกันและต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละเมนูของทั้ง 2 แผนงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

สรุปประเด็นถามตอบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Q6 : กรณีผู้มีบัตรฯ มีรายชื่อในฐานข้อมูลของคลังจังหวัด แต่ไม่มีชื่อในข้อมูลชุดที่ 1-3 ที่ สป.กษ. ส่งให้ ผู้มีบัตรฯ ดังกล่าว สามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่

A6 : เนื่องจากมีผู้มีบัตรฯ เลือกพัฒนากับ กษ. เป็นจำนวนมาก แต่ กษ. สามารถพัฒนาผู้มีบัตรฯ ได้จำนวนจำกัด ดังนั้น สป.กษ. จึงนำรายชื่อที่ได้จากกระทรวงการคลังมาคัดกรองโดยเลือกผู้มีบัตรฯ ที่ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร และเลือกอบรมหรือจ้างแรงงานกับ กษ. เป็นลำดับแรก ก่อนส่งให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจเมนูย่อย สำหรับรายชื่อในฐานข้อมูลของคลังจังหวัด แต่ไม่มีชื่อในข้อมูลชุดที่ 1-3 ขอให้รอตรวจสอบกับข้อมูลในชุดถัดไปก่อน (เกษตรกรเลือกอบรมและจ้างแรงงานกับ กษ. เป็นลำดับแรก) หากไม่มีรายชื่อในข้อมูลทุกชุดที่ สป.กษ. ส่งให้ ขอให้สำรวจข้อมูลตามที่ สป.กษ. ส่งให้ก่อนเป็นลำดับแรก และหากเป้าหมายยังไม่ครบอาจพิจารณาผู้มีบัตรฯ ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ แต่เลือกอบรมและจ้างแรงงานกับ กษ. เป็นลำดับแรก เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของ คอจ.

Q7 : เกษตรกรตามรายชื่อ เลือกเมนูเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพที่ไม่มีในเป้าหมายจังหวัดได้หรือไม่

A7 : ไม่ได้ เพราะส่วนกลางกำหนดเป้าหมายตามจุดฝึกอบรม บางจังหวัดไม่มีจุดฝึกอบรมจึงไม่สามารถจัดอบรมที่จังหวัดนั้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยพัฒนาผู้มีบัตรฯ ในการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย เช่น

1. กรณีหน่วยงานเจ้าของเมนูที่อยู่ในพื้นที่ยืนยันว่ามีเป้าหมายอบรมเพิ่มเติมในเมนูที่เกษตรกรเลือก เช่น เมนูของ พต. เกษตรกรสามารถเลือกอบรมเมนูดังกล่าวได้
2. กรณีเป็นเมนูที่ต้องเดินทางไปอบรมต่างจังหวัดและเกษตรกรยินดีที่จะเดินทางไปอบรม เช่น เมนูของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรสามารถเลือกเมนูดังกล่าวได้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกับศูนย์อบรมตามเมนูที่เลือกด้วย
3. หากไม่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ 1 และ 2 ผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถเลือกอบรมในเมนูดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีจุดฝึกอบรมในจังหวัด

Q8 : กรณีได้เป้าหมายครบจำนวนแล้ว จำเป็นต้องสำรวจรายชื่อชุดที่ 4 อีกหรือไม่

A8 : 1. กรณีผลการสำรวจตามเมนูทางเลือกครบตามเป้าหมาย/เกินเป้าหมาย ขอให้รวบรวมเสนอปลัดจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คอจ. เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คอจ. พิจารณาตามแนวทาง กค. ซึ่งให้ “คอจ. มีอำนาจในการบริหารจัดการจับคู่ความต้องการของผู้มีบัตรฯ และโครงการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด (ผลการพิจารณาของ คอจ. ถือเป็นที่สุด)” ตามหนังสือ ที่ กษ 0212/ว1410 ลว. 16 พ.ค. 61

2. กษ. ได้มีหนังสือหารือ กค. กรณีความต้องการเกินเป้าหมายตามงบประมาณที่ได้รับไปแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตอบกลับ แต่ในเบื้องต้น ด้วยระยะเวลาดำเนินการ การของงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาผู้มีบัตรฯ อาจมีเวลาดำเนินการไม่เพียงพอ และไม่แน่ว่าเมนูทางเลือกจะยังคงเป็นเมนูเดิม

สรุปประเด็นถามตอบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หรือไม่ และในอนาคตเมื่อถึงเวลาอบรมข้อมูลผลการสำรวจ ณ ตอนนี จะใช้ได้หรือไม่ ซึ่งผู้มีบัตรฯ อาจเปลี่ยนใจ ดังนั้น หากมีโอกาสเข้าประชุม คอจ. ขอให้นำเรียนข้อจำกัดนี้ด้วย

3. กรณีหลายหน่วยงานนำรายชื่อผู้มีบัตรฯ ไปใช้ในแผน 1 นั้น ขอให้มีความสำคัญกับโครงการตามแผน 2 ก่อนเพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้มีบัตรฯ โดยตรง (ขอให้ครบตามเป้าหมายแผน 2 ก่อน)

4. ให้กรมเจ้าของเมนูบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่เลือกเมนูฝึกทักษะอาชีพหรือจ้างแรงงานลงในระบบของกระทรวงการคลัง (<http://welfare-job.epayment.go.th>) ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อสรุปยอดจำนวนผู้มีบัตรฯ ที่จะพัฒนาตามงบประมาณและเป้าหมายที่จังหวัดได้รับ

5. กรณีจำนวนผู้มีบัตรฯ ยังไม่ครบตามเป้าหมายในแต่ละเมนู ขอให้เร่งสำรวจและจัดผู้มีบัตรฯ ลงเมนูทางเลือกและส่งผลการสำรวจเพิ่มเติมให้หน่วยงานเจ้าของเมนูในจังหวัดบันทึกข้อมูลลงในระบบของกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด

Q9 : กรณีที่ผู้มีบัตรฯ ในส่วนจ้างแรงงานไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมชลประทาน แต่ต้องการฝึกอาชีพแทนได้หรือไม่

A9 : กรณีผู้มีบัตรฯ เลือกอบรมด้านเกษตรเป็นลำดับที่ 1 สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูภายใต้แผนงานที่ 2 ภายในกระทรวงเดียวกันได้ แต่หากผู้มีบัตรฯ ต้องการเปลี่ยนเมนูข้ามกระทรวงขอให้สรุปรายชื่อและจำนวนผู้มีบัตรฯ ที่ต้องการเปลี่ยนเมนูเสนอ คอจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

Q10 : กรณีที่สำรวจรายชื่อชุดที่ 1-4 ที่ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรครบแล้ว และยังไม่ได้นับตามเป้าหมายที่กำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร

A10 : 1. ขอให้พิจารณานำข้อมูลชุดถัดไปจาก กค. ไปสำรวจเพิ่มเติมก่อน เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่เป็นเกษตรกรตามหลักการของโครงการ ทั้งนี้ หากสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้มีบัตรฯ ครบทุกชุดแล้วและยังไม่ได้คนตามเป้าหมาย อาจพิจารณานำรายชื่อผู้ถือบัตรฯ ที่ประกอบอาชีพอื่นและเลือกอบรม/จ้างแรงงานกับ กษ. เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเงื่อนไขของแต่ละกรมต้องไม่ขัดกับคุณสมบัติที่จะจัดเข้าเมนู เช่น ต้องขึ้นทะเบียน ทบก หรือ อยู่ในพื้นที่ สปก. เป็นต้น

2. กรณีจังหวัดไม่สามารถสำรวจผู้มีบัตรฯ ได้ครบตามเป้าหมายของเมนูภายในเวลาที่กำหนดขอให้สรุปผลการสำรวจเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นรายเมนูนำเสนอ คอจ. เพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบริหารจัดการเป้าหมายที่เหลือในจังหวัด

สรุปประเด็นถามตอบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Q11 : กรณีความซ้ำซ้อนของเกษตรกรระหว่าง โครงการยาง (แผน 1) กับสวัสดิการแห่งรัฐ (แผน 2) กษ. ให้ลำดับความสำคัญกับโครงการใดก่อน เนื่องจากเกษตรกรมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน หรือมีแนวทางใดแนะนำในการปฏิบัติ

A11 : 1.กระทรวงให้ความสำคัญกับทุกโครงการ โดยมีการแจ้งเรื่องการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทั้ง 2 แผนงานไปด้วยแล้ว ตามหนังสือ กษ. ที่ 0212/ว 1189 ลว. 23 เม.ย. 61 ในส่วนของโครงการภายใต้มาตรการฯ ขอให้ไปทำตามรายชื่อผู้มีบัตรที่เลือกอบรมและจ้างแรงงานของ กษ. (แผน 2) เป็นลำดับแรก และมีการสอบถามความต้องการในเมนูย่อยแล้วและอยู่ในเป้าหมายแต่ละเมนูของจังหวัด

2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขอให้ไปทำตามหลักการเดิมโดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละเมนูของทั้ง 2 แผนงาน โดยขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ได้มีการสำรวจลงแต่ละเมนูแล้ว ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่อยู่ภายในจังหวัดทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามแผน 1 ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับแผน 2

3. กรณีมีหน่วยงานในจังหวัดนำรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่แจ้งความประสงค์อบรมในแผน 2 ไปอบรมในแผน 1 แล้วขอให้หน่วยงานที่นำรายชื่อไปใช้แจ้งและทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าจะไม่สามารถเข้ารับการอบรม/จ้างแรงงานตามเมนูในแผน 2 ได้อีก และเร่งหาเป้าหมายผู้มีบัตรฯ ทดแทนในส่วนที่นำรายชื่อไปใช้

Q12 : เมนูของ สป.กษ. (อบรมศูนย์ปราชญ์) มีรายชื่อ 40 ราย ซึ่งยังไม่ครบตามเป้าหมาย แต่ต้องดำเนินการจัดอบรมภายในเดือน มิ.ย. นี้ ต้องเสนอ คอจ. ให้ทราบก่อนหรือไม่

A12 : กรณีของ สป.กษ. หากยังไม่เต็มเป้าหมายและยังไม่สามารถจัดอบรมได้ อาจสรุปเสนอ คอจ. เพื่อทราบเป็นข้อมูลก่อนได้ และสำรวจต่อเพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

Q13 : เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลือกเมนูเพิ่มทักษะอาชีพกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถไปเลือกทักษะพัฒนาอาชีพกระทรวงอื่นๆ ได้หรือไม่

A13 : ตามแบบสอบถามของกระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้มีบัตรแจ้งความต้องการไว้ 3 ลำดับ หากเกษตรกรได้รับการอบรมตามลำดับแรกที่เลือกของกระทรวงเกษตรแล้ว จะไม่สามารถอบรมตามลำดับที่ 2 และ 3 ได้อีก เพราะจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อน

Q14 : หากเกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดคุกสามารถโอนสิทธิ์ให้ญาติอบรมแทนได้หรือไม่

A14 : ไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ และมีเลขบัตรประชาชนกำกับ รวมทั้งมีการจ่ายเงินเพิ่มตามชื่อที่แจ้ง

สรุปประเด็นถามตอบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Q15 : กรณีเกษตรกรไม่ประสงค์ขอบรมทุกเมนูที่มีในจังหวัด เกษตรกรจะถูกตัดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายการอื่นๆ หรือไม่ และจะไม่ได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาทใช่หรือไม่

A15 : หากเกษตรกรไม่ประสงค์ขอบรมกับกระทรวงเกษตรขอให้เกษตรกรลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน (เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต) พร้อมระบุในช่อง BN ว่าไม่ประสงค์จะขอบรม ทางส่วนกลางจะรวบรวมและแจ้งกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้การพัฒนาในลำดับที่ 2 และ 3 ต่อไป กรณีที่เกษตรกรขอยกเลิก ไม่เข้ารับการอบรมใดๆ เลย ไม่ว่าจะ เป็นเมนูของ กษ. หรือของกระทรวงอื่น กรณีนี้เข้าข่ายขอยกเลิกเข้าร่วมมาตรการพัฒนาฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ AO ใช้ประกอบการพิจารณาระงับการจ่ายเงินส่วนเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Q16 : กรณีสำรวจเกษตรกรจ้างแรงงานแล้วไม่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการของ ชป. มีแนวทางให้ ชป. ดำเนินการอย่างไร

A16 : โครงการจ้างแรงงานของ ชป. (I02) เป็นโครงการเพื่อรองรับผู้มีบัตรฯ จึงต้องให้สิทธิ์กับผู้ที่มีบัตรที่เลือกจ้างแรงงานของ ชป. เป็นลำดับแรกก่อน หากสำรวจตามรายชื่อทั้งหมดแล้ว (รวมรายชื่อที่ กค. ยังสำรวจไม่เสร็จ) พบว่าผู้มีบัตรฯ ที่เลือกจ้างแรงงาน ชป. เป็นลำดับแรกยังไม่ครบตามเป้าหมาย จึงพิจารณาผู้ต้องการจ้างแรงงาน ชป. รายอื่นต่อไป แต่กรณีนี้ ชป. ในพื้นที่มีเสียงในใจในเรื่องของเวลาการดำเนินโครงการ เช่น รอรายชื่อที่เหลือแล้วดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ 61 ให้แจ้ง คอจ. ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และพิจารณาแนวทางการแก้ไข ปัญหาต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่ กค. แจ้งไว้

Q17 : เกษตรกรได้เข้ารับการอบรมตามเมนูทางเลือกที่เลือกแล้ว แต่เกิดปัญหาทางการเงินในบัตรถูกตัดลง กรณีนี้ต้องทำอย่างไร

A17 : ขอให้เกษตรกรไปติดต่อ AO ในพื้นที่ (อาจเป็น ธกส. หรือ ออมสิน)

Q18 : เกษตรกรที่อยู่ในรายชื่อชุดที่ 1, 2 มีความประสงค์ขอเข้าอบรม จากเดิมขอไม่เข้าอบรม

A18 : กรณีที่เกษตรกรเปลี่ยนความประสงค์ในการเข้าอบรม ขอให้ตรวจสอบเมนูที่เกษตรกรเลือกกว่าเป้าหมายครบแล้วหรือไม่ หากเต็มแล้วขอให้แจ้งเกษตรกรทราบว่าอาจจะไม่ได้รับการอบรมในปี นี้ โดยขอให้นำรายชื่อเกษตรกรที่เลือกเมนูอื่นๆ รวบรวมเป็นข้อมูล (กรณีที่เกิดเกินเป้าหมาย) เพื่อเสนอ คอจ. พิจารณาตามแนวทางของ กค. ต่อไป